

รายงานการติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
ตามเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำมาตรฐานการบริการสาธารณะ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

คำนำ

สืบเนื่องจากเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีส่วนร่วมในการปกครองตนเองและแบ่งปันความรับผิดชอบจากรัฐบาลกลาง ตลอดจนเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ทรัพยากรที่ได้รับการจัดสรรจากรัฐในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ คุ่มค่ากับการลงทุน และมีมาตรฐานไม่ต่ำกว่าการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ที่ประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ก.ก.ถ.) ครั้งที่ ๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ มีมติเห็นชอบเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ำตามมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามรายงานการศึกษาของคณะที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทั้งขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าว โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผลการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ชี้วัดดังกล่าวต่อไป

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวข้างต้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สกถ.) โดยความร่วมมือจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น โดยเปิดโอกาสให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการประเมินตนเอง (Self Assessment Report - SAR) เพื่อความเป็นเอกภาพและเป็นแนวทางให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ใช้ในการประเมินการให้บริการสาธารณะโดยตนเองได้สะดวก สกถ. โดยความร่วมมือของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี จึงได้ยกร่างแนวทางการประเมินตนเองดังกล่าวขึ้น โดยจัดทำแบบรวบรวมข้อมูลการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะโดยตนเองของ อบต. และคู่มือการจัดเก็บข้อมูลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ อบต. ขึ้น ทั้งนี้ เพื่อให้การประเมินตนเองเป็นไปอย่างถูกต้อง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การจัดเก็บข้อมูลการประเมินการจัดมาตรฐานบริการสาธารณะของ อบต. ฉบับนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแม่เพรียง